

## ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" พ.ศ.2555

● นำเสนอเมื่อ 26 ธ.ค. 2555



ประกาศศรสภา

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑	นายรมย์ พะโยม	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
๒	นายวีระ สุมธำพันธุ์	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
๓	นายไสว สาริบท	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
๔	นายอัลลพ สงวนนาม	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
๕	นายวิฑูรย์ รัตตาล	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
๖	นายถนัด ชวัญนิมิตร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
๗	นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
๘	นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
๙	ว่าที่ร้อยตรีวัฒน์ ไกรบุญกุล	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
๑๐	นายอรอดสิทธิ์ รัตนแคล้ว	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
๑๑	นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
๑๒	นายปราโมทย์ ส่งสิงห์	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
๑๓	นายสุรเสน หังทอง	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
๑๔	นายบุญรักษ์ ยอดเพชร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
๑๕	นายสมศักดิ์ ศรีรักษา	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
๑๖	นายอภิปรีชญ์ หัตถพิชญางกูร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
๑๗	นายสุรัตน์ ดวงชาวม	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
๑๘	นายอวัชชัย อู่พานิช	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
๑๙	นายทวี อุบลสุชิน	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
๒๐	นายสุภชัย จันปุม	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
๒๑	นายอุ้ม กรไกร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
๒๒	นายนิสิต ชายภักตร์	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
๒๓	นายอนุยุทธ ทรัพย์เจริญ	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
๒๔	นายศักดิ์ชัย บรรณสาร	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
๒๕	นางฉัตรวิไล วุฒิวชิวนันต์	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
๒๖	นายอนุสรณ์ พูเจริญ	ผู้บริหารการศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายดิเรก พรสีมา)

ประธานกรรมการคุรุสภา

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก

<http://hrd.obec.go.th/news/2555/dec/1san55.pdf>